



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โดยเป็นตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ตำแหน่ง กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ และประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสาร ๑ แนบท้ายประกาศ)

๒. การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

กำหนดการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ในวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ๒ แนบท้ายประกาศ)

ทั้งนี้ หากผู้มีรายชื่อตามประกาศไม่เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามวันและเวลาที่กำหนดข้างต้น จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่เปิดรับสมัครตามประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายนวนิตย์ พลเคน)

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประธานกรรมการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๗๓๑
ส่วนกลาง (ปฏิบัติราชการประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	สังกัด
๑	นางสาวรัชนก แสงเพ็ญจันทร์	สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโรม
๒	นางสาวจิตรานนท์ สุชาติ	สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง

รายละเอียดการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
การสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์

ให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ เข้าทดสอบระบบ Zoom สำหรับการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. (เวลาประเทศไทย) โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

- ๑) ตรวจสอบ Version ของ Zoom ให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบัน
- ๒) Join Meeting

<https://zoom.us/j/๙๘๘๖๕๑๘๙๕๖๙>

Meeting ID: ๙๑๒ ๓๘๕๐ ๓๐๙๖

Passcode: ๖๓๒๗๑๗

- ๓) ตั้งชื่อตนเองในระบบ Zoom โดยให้ระบุลำดับที่ตามประกาศ ตามด้วย ชื่อ - สกุล เช่น ๑. นายเกษตร ใจดี